
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

แก้ปัญหายาเสพติด 
   กัญชา 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, 
เดลินิวส์, ผจก., เร ื ่องเล่าเช้านี้, mtoday, news1live, sondhitalk, thestandard, chiangmainews, one31, thaipbs, 
ch7)    
    -แหล่งข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุม ครม. นายกฯ เศรษฐา ได้เชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. และ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมหารือเพื่อยุติประเด็นความขัดแย้งเรื่องที่ สธ.จะนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด หลังจากก่อน
หน้านี้พรรคภูมิใจไทยออกมาแสดงความไม่สบายใจ 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. กล่าวถึงกรณีนายกฯ เรียกตนและนายสมศักดิ์ หารือประเด็นนำนโยบาย
กัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ระบุขออย่าใช้คำว่าเคลียร์ใจ คุยกันด้วยเหตุผล เรื่องนี้ให้นายกฯ แถลงดีกว่า ควรจะมี พ.ร.บ. เข้า
มาควบคุม รอนายกฯ เคาะในหลักการ 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นความห่วงใยของนายกฯ โดยมี 2 ทาง ทางแรก ป.ป.ส.ต้องประชุมให้
ความเห็นต่อร่างประกาศ สธ. เรื่อง ชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ยส.5) กลับมา ถึงจะประกาศได้ และทางที่ 2 คือ ร่าง 
พ.ร.บ.กัญชา ที่ยังค้างอยู่ในสภาฯ 3 ฉบับ และฉบับของ สธ.ยังอยู่ใน คกก.กฤษฎีกา รวม 4 ฉบับ แต่ผลที่ออกมาคือ แนว
ทางการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจ แต่ไม่มีเรื่องการใช้เพื่อสันทนาการ ทั้งหมดเป็นไป
ตามกลไกท่ีวางไว้ตามแนวทางเดิม 
    -เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ออกแถลงการณ์หลังได้ข้อสรุปให้ออก กม.ควบคุมกัญชา แทนการนำกัญชากลับไปเป็น
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หัวใจสำคัญคือการสร้างกฎหมายแม่บทการควบคุมกัญชาเชิงระบบในประเทศไทย จัดทำ พ.ร.บ.
กัญชา และขอบคุณนายกฯ และผู้รับผิดชอบที่เห็นแก่ข้อเท็จจริงรอบด้าน ขอบคุณพรรคภูมิใจไทยที่ยืนหยัดปกป้องนโยบาย
กัญชา 
    -กลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) ออกแถลงการณ์ตั้งคำถามถึงนายกฯ ถึงสาเหตุการเปลี่ยนไปมา 
โดยไม่สนใจเสียงของประชาชน ขอให้ทบทวนให้นำกัญชากลับเข้าไปบัญชียาเสพติดตามกระบวนการที่กำลังจะทำอยู่ และใกล้
สำเร็จแล้ว ยึดมั่นตามหลักประชาธิปไตย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, thebetter, thebangkokinsight) 
   -นายเทพไพ เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช โพสต์ตอนนี้นโยบายการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดถูกเบรกแล้ว 
หลังนายกฯ เรียกนายสมศักดิ์และนายอนุทิน เข้าพบและทำความเข้าใจจนได้ข้อยุติ ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมกัญชาให้สำเร็จ 
เป็นความพ่ายแพ้ของนายเศรษฐา เป็นการยืนยันคำตอบว่าใครคือนายกฯ ตัวจริง และเป็นเจ้าของรัฐบาลชุดนี้   

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ปัญหาจอฟ้าจาก CrowdStrike  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, 
การเงินธนาคารออนไลน์, thereporters, acnews, thaitodaynews, hfocus, thailandplus) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของหลายหน่วยงานทั่วโลกเกิดปัญหาจอฟ้า ไม่
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.67 ที่ผ่านมา ว่า ได้รับรายงานจาก นพ.สุรัคเมธ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ว่า การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ CrowdStrike ทำให้เกิดปัญหาหน้าจอฟ้าและหยุดการทำงาน (Blue Screen 
of Death : BSOD) บนระบบ Windows ทั ่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยมีเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ใช้ระบบปฏิบัติการ 

 

ประจำวันที่ 
24 กรกฎาคม 2567 
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Windows และบนเครื่องติดตั้ง CrowdStrike ใน รพ.ของ สธ.บางแห่งเกิดปัญหาหน้าจอฟ้าและหยุดการทำงาน ส่งผลให้ไม่
สามารถเรียกใช้งานระบบ (BootSystem) ได้ตามปกติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ เช่นกัน  ท้ังนี้ ได้แก้ไขปัญหาตาม
แนวทางของ CrowdStrike และข้อแนะนำเพิ่มเติมของ สกมช. หรือ ThaiCERT ทำให้ในวันนี้ซึ่งเป็นวันเปิดทำการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของรพ.ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้งานระบบบริการได้ตามปกติแล้ว  
MOU ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, , มติชน, acnews, hfocus, thailandplus, thaitodaynews, thaitabloid) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี เปิดโอกาสให้เจรจาหาทางออกร่วมกันด้วยสนัติ
วิธีโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย และยุติความขัดแย้งด้วยความสมานฉันท์ ช่วยรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน ทั้งนี้แต่
ละปี มีคดีฟ้องร้องทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 30 คดี เสียค่าใช้จ่ายคดีละประมาณ 2 แสนบาท 

 

ร่าง พ.ร.บ. ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ 
    - การดำเนินการของ สธ. เพื่อจัดทำร่างพ.ร.บ.ข้าราชการ สธ.ฯ พ.ศ….. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแยกตัวออกจาก 
ก.พ. อยู่ในข้ันตอนการรับฟังความคิดเห็นจากปชช.ระหว่างวันท่ี 22 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม และจะมีการสรุปความคิดเห็นใน
วันที่ 10 สิงหาคม ที่จะถึงนี ้ ต่อจากนั้นในเดือนกันยายน ครม.จะเสนอร่างพ.ร.บ.ให้สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา รัฐบาลถึงจะเสนอร่างพ.ร.บ.ให้สภาผู้แทนฯและวุฒิสภาพิจารณาตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ โดยนายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน รมว.สธ. ระบุว่า การออกจากสังกัด ก.พ.จะทำให้การปฏิบัติงานท้ังอัตรากำลังที่มีประมาณ 400,000 - 500,000 คน 
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่จะลดลง มีความคล่องตัวของบุคลากรที่กระจายอยู่ใน 12 เขตบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ให้บริการประชาชน และจะผลักดันกฎหมายฉบับน้ีในขั้นตอนของรัฐสภาให้สำเร็จภายในปี 2568  

 

แนวทางเกลี่ยอัตรากำลัง ท่ีไม่ประสงค์ถ่ายโอนไป อบจ. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
    - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงาน สธ. (พกส.) และ
ลูกจ้างช่ัวคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ท่ีไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปอบจ.” ถึง ผวจ. นายแพทย์ สสจ. ผอ.รพ.ศูนย์ /รพ.ทั่วไป ลงวันท่ี 
17 ก.ค. 2567  ระบุว่า 1.กรณีพนักงาน สธ. (พกส.) ที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
ในสังกัด สป.สธ. ให้ผู้มีอำนาจในการจ้าง พกส. จัดทำคำสั่งย้าย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2567 และให้อยู่ปฏิบัติงานท่ี
หน่วยงานเดิมถึงวันที่ 1 ต.ค. 2567  2. กรณีลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. ขอเปลี่ยน
สถานท่ีปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานอื่นในสังกัด สป.สธ. โดยลาออกจากหน่วยงานเดิม และดำเนินการจ้างงานในหน่วยงานใหม่
ในวันเดียวกัน (1 ส.ค. 2567) และให้อยู่ปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานเดิมจนถึงวันท่ี 1 ต.ค. 2567 

 

โรคโควิด 19 
    1. การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch3plus, trueid, TNN, springnews, thebangkokinsight) 
    - นr.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ว่า ข้อมูล
จากห้องปฏิบัติการในรอบ 6 เดือน (เดือนม.ค. – มิ.ย. 2567) พบสายพันธุ์ JN.1* เป็นสายพันธุ์หลัก ส่วนสายพันธุ์ KP* 
(KP.1*, KP.2*, KP.3*, KP.4* และ KP.5*)  เป็นสายพันธุ์ท่ีต้องจับตามอง พบน้อยกว่า 10% และไม่พบสายพันธุ์ EG.5* ทั้งนี้ 
สถานการณ์สายพันธุ์โควิด 19 ทั่วโลกจากฐานข้อมูล GISAID พบสายพันธุ์ JN.1* มากที่สุด สัดส่วน 47.1% มีอัตราการพบ
ลดลง ในขณะที่ KP.2* และ KP.3* พบสัดส่วน 22.7% และ 22.4% มีอัตราการพบเพิ่มขึ ้น และเป็นสายพันธุ ์ที ่ WHO 
กำหนดให้เป็นกลุ่มที่ต้องจับตามอง ตั้งแต่เดือนพ.ค. 2567 เป็นต้นมา 
    2. ยารักษาโรคโควิด 19 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, isranews) 
    -  กรมการแพทย์ ขานรับนโยบาย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในการสนับสนุนฟ้าทะลายโจร เพื่อการรักษาโรคโควิด 
19 และการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ พร้อมยืนยันแพทย์ยังสามารถจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรได้เช่นเดิม โดยผูร้ับบรกิาร
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึง ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และแนะนำการใช้ทั้งในรูปแบบ
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เอกสารและออนไลน์ รวมทั้ง ร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการผลิตคู่มือการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และ
สมุนไพรอื่นๆ เพื่อการรักษาโรคโควิด- 19 เป็นการเฉพาะด้วย  
โรคซิฟิลิส 
    ส ื ่อที ่นำเสนอ : นสพ. (ไทยร ัฐ) เว ็บไซต์ (ไทยร ัฐ , เดล ิน ิวส์ , แนวหน้า , มติชน , ข่าวสด , thaiger, ch7, newtv, 
thaitodaynews, thaitabloid, plewseengern) 
    -   นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส ที่พบอัตราป่วยในปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.2567) 
เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปี 2561 เพิ่มขึ้น 3 เท่าในกลุ่มเยาวชน และเพิ่มขึ้น 5 เท่าในหญิงตั้งครรภ์ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 5-9 เท่า ซิฟิลิสติดทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การ
ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเช้ือ และติดจากแม่ที่ติดเช้ือซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์ เชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความ
ผิดปกติที่สมองรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ จึงแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
เพื่อป้องกันซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ หากเสี่ยงให้รีบตรวจและรักษาโดยเร็ว 

 

เตือนช่วงหน้าฝน ระวัง “หอบหืด” กำเริบ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnn 
    - ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด เพราะเสี่ยงท่ีทำให้เกิดอาการหอบ
หืดกำเริบ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก สาเหตุเพราะผู้ป่วยถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันจากฝุ่นละอองเกสร ถ้าหากลมแรง
มาก ก็จะยิ่งตีกระจายเกสรและสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้กระจายไปได้ไกลมาก คนท่ีมีอาการหอบหืดจึงสามารถกำเริบได้พร้อมกัน 
ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่า ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่พบว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการกำเริบได้มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลทั่วโลก  ดังนั้นฤดูฝนนี้ใครที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดก็ต้องดูแลตนเอง และระวังสิ่งกระตุ้นต่างๆอย่างใกล้ชิด 

 

แต่งต้ังบอร์ดสปสช. 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ , ไทยโพสต์, ผจก., เดลินิวส์, การเงินธนาคาร, แนวหน้า, mcot, 
thejournalistclub, bangkokbiznews, thaipbs, hfocus, tnn, true, thebangkokinsight, posttoday, sondhitalk, inn) 
    - น.ส.เกณิกา อุ ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม  ครม.มีมติอนุมัติตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 7 คน และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จำนวน 6 คน รวมจำนวน 13 คน เนื่องจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเติมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื ่อวันที่ 4 พ.ค . 67  ดังนี ้ 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 7 คน  1. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ด้านประกันสุขภาพ 2. ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรี
ธรา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ด้านการแพทย์แผนไทย  4. นายประทีป ธนกิจเจริญ ด้าน
การแพทย์ทางเลือก  5. นางมานิดา ภู่เจริญ ด้านการเงินการคลัง  6. นายสุวิช ชูตระกูล ด้านกฎหมาย 7. รอง ศ.อภิญญา 
เวชยชัย ด้านสังคมศาสตร์ 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุ จำนวน 
6 คน  1. นายวิชัย อัศวภาคย์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2.นางสาวโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ สาขาจิตเวช  3. นายธงชัย เลิศวิไล
รัตนพงศ์  สาขาการแพทย์แผนไทย  4. ศาสตราจารย์คลินิกสุพรรณ ศรีธรรมมา สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  5. นางวัชรา ริ้ว
ไพบูลย์ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  6. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 23 ก.ค. 
2567 เป็นต้นไป 

 

ภาวะกระดูกพรุน ในผู้สูงอายุ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน 
    - นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า รพ.เลิดสนิ เป็นองค์กรหลักท่ีส่งเสรมิในด้านการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสำหรับผู้ป่วยท่ีมภีาวะกระดูกสะโพกหักจากภาวะกระดูกพรนุ เพื่อมิให้เกิดกระดูกหักซ้ำซ้อนจากภาวะโรคกระดูกพรุน
ได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ยังได้มีการผลักดันเรื่องการรักษาโรคใบหน้า อัมพาต (Facial paralysis) และการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ อย่างถูกต้อง อันนำไปสู่การพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทยเ์ฉพาะทางของประเทศ 

 

ไข้หวัดนก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

    -   GISAID และ NCBI เผยแพร่ข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรม ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ทั้งจีโนม ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 
ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก พบการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่น่ากังวลในตำแหน่ง 631 ของโปรตีน PB2 ของไวรัส ท่ีส่งผล
ให้ไวรัสเพิ่มความสามารถในการเพิ่มจำนวนเซลล์ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดเชื้อในสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ เช่น 
นก วัว มนุษย์ นำไปสู่ความเสี่ยงท่ีสูงขึ้นต่อการระบาดในวงกว้าง และผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และสัตว์ 

 


